

## คำกล่าวรายงานของ นายสันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ  
มนุษย์

ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานการนำเสนอรายงาน  
การศึกษาสถานการณ์ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย  
บนฐานคิดเรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น.

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กราบเรียน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ผม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน  
ฐานะประธาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ใน  
การปฏิบัติงานตามกรอบความร่วมมือ หุ้นส่วนระหว่าง  
ประเทศไทย กับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สาขาการคุ้มครองทางสังคม  
ขอขอบพระคุณ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างสูง ที่ให้  
เกียรติกล่าวปาฐกถา เรื่องการคุ้มครองทางสังคมในบริบท  
ของสังคมไทยในวันนี้

ผมขอเรียนว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง  
ทางสังคมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงาน  
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้านความมั่นคงของชีวิต  
และสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงผ่านของโครงสร้างประชากร  
และสังคมไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้าง  
สวัสดิการที่มั่นคง ให้แก่คนไทยทุกคน โดยล่าสุด ได้  
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการจัดตั้งศูนย์

ช่วยเหลือสังคม โอเอสซีซี (OSCC) เพื่อให้การช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

นับตั้งแต่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ มอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น ปรธานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการ ปฏิบัติงานตามกรอบความร่วมมือ หุ่นส่วนระหว่างประเทศ ไทย กับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และนโยบายของรัฐบาล ในสาขาการ คุ่มครองทางสังคมนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับส่วนราชการ และองค์การ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือแก่องค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ ในการจัดทำรายงานการศึกษา สถานการณ์ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บน ฐานคิด เรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม โดยมีกระบวนการ อบรม ให้ความรู้เรื่องการคิดประมาณการค่าใช้จ่ายด้าน การคุ้มครองทางสังคม การจัดให้มีเวทีการประชุม ระดม ความคิดเห็นร่วมกันหลายครั้ง และ ผมเองได้ให้นโยบาย เป็นพิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองทางสังคมของ ประเทศไทย และได้้นำรายงานดังกล่าว ไปประชุม ปรึกษาหารือในคณะอนุกรรมการนโยบายและแผน ใน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

รายงานการศึกษาสถานการณ์ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิดเรื่องฐานการคุ้มครองทางสังคม ตามข้อเสนอแนะที่ ๒๐๒ ในการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๑ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันรายได้ และให้บริการทางสังคมขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ได้ทำการศึกษาภาพรวมของหลักประกันทางสังคม และโครงการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการก่อให้เกิดฐานการคุ้มครองทางสังคมอย่างบูรณาการในประเทศไทย

รายงานการศึกษานี้ ถือเป็นเครื่องมือทางวิชาการที่มีประโยชน์ สำหรับรัฐบาลไทย และองค์การสหประชาชาติ ในการที่จะนำไปใช้ส่งเสริม และพัฒนา งานด้านการคุ้มครองทางสังคม ทั้งนี้ การนำไปใช้ ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมไทย ความพร้อมของทรัพยากร ความสามารถเชิงเศรษฐกิจ ฐานะการเงินการคลังของประเทศ และการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม โดยบูรณาการร่วมกับโครงการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทย ภายใต้หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน